

## “ครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัล” : ครูกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คำขวัญเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564 ที่ว่า “ครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ของวงการศึกษาและครูที่ต้องปรับเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ ชีวิตแบบ New normal

การใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน หรือการเรียนออนไลน์ได้นำมาใช้อย่างกว้างขวางและเต็มระบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ของคนในสังคม โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนต้องเรียนอยู่ที่บ้านของตนเอง

“ครู” ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการและกลวิธีการสอน จึงต้อง “เรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย” เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด

เมื่อครูพัฒนาตนเองให้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว สิ่งที่ขาดเสียมิได้ที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้แบบวิถีใหม่นี้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความพร้อมของบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ของโรงเรียนที่มีส่วนในการสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น บุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนความพร้อมของสถานศึกษาในการอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการเรียนรู้อย่างออนไลน์

เมื่อ “ครู” มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้ว ย่อมส่งผลให้ “ครู” เกิดกระบวนการพัฒนาในการสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนต่อไป

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์ของวิชาปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พลศึกษา การงานอาชีพ เกษตรกรรม งานช่าง ลูกเสือเนตรนารี ฯลฯ ที่อาจมีข้อจำกัดบางประการเมื่อผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ แต่เมื่อ “ครู” สร้างสรรค์สื่อต่างๆ เพื่อทดแทนหรือลดข้อจำกัดเหล่านั้น ย่อมส่งผลให้วิชาปฏิบัติหรือกิจกรรมเชิงปฏิบัติสามารถถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้เช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียนปกติ

การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของ “ครู” ดังกล่าวมานี้ย่อมส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของ “ศิษย์” และเกิดการ  
พัฒนาทางด้านการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมต่อไป

“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา” ครูเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐ เป็นผู้สอนวิทยาการ

“ปัญญาวุฒิกร เตเต ทินโนวาเท นมามิหัง” ครูผู้ทำให้มีปัญญาความรู้ ข้าพเจ้าขอนอบไหว้ครู

16 มกราคม 2564

อาจารย์ ดร. ปราโมทย์ สกุรักษ์ความสุข